



ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาค

ตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การคัดเลือกอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครฝนหลวง ที่ได้ร่วมทำงานด้วยความอดทนและมีประสิทธิภาพมาตลอด จึงกำหนดให้มีการมอบรางวัลให้กับอาสาสมัครฝนหลวงที่มีผลงานดีเด่นระดับภูมิภาค โดยคณะทำงานคัดเลือกอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาค ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาค ต่อไป นั้น

บัดนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาค จากจำนวนผู้สมัครจำนวน ๔ ราย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาค เพื่อให้คณะทำงานคัดเลือกอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาคประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ราย ดังนี้


ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	อาสาสมัครฝนหลวง
๑.	นายเรวัต มาแสงสา	อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดตาก
๒.	นายอำนาจ จวรรณะ	อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดตาก
๓.	นางจันทร์เพ็ญ อินแก้ว	อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำปาง
๔.	นายศรรัตน์ เครือวงศ์วง	อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำปาง

หมายเหตุ โดยสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
นำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาค ต้องมารายงานตัวก่อนสอบสัมภาษณ์เป็นเวลา ๓๐ นาที

การเข้าสอบ สัมภาษณ์เรียงลำดับตามรายชื่อที่ประกาศผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์
สถานที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ชั้น ๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ และทางแอปพลิเคชัน Zoom (โดยเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ให้ทดสอบระบบก่อน ๑ วัน)

ประกาศผล การคัดเลือกภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
๒๔๔ หมู่ ๗ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๕๐๕๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


กมลชนก นุชเมือง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ